

## Tâm huyết, kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 - 15/10/2020. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời bày tỏ tâm tư, tình cảm và kỳ vọng về Đại hội.

### Ông Trần Ngọc Ủy, Bí thư Chi bộ tổ 5, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)



góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

### Ông Hoàng Minh Đức, thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh (Kiến Xương)



lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là hệ thống đường giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu đời sống của nhân dân, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn. Chúng tôi mong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiếp tục thảo luận, thống nhất các giải pháp quan tâm đầu tư hơn nữa cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; huy động các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông tạo thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, đi lại cho người dân; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu; có giải pháp huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vượt chỉ tiêu Đại hội XX đề ra.

### Anh Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Trường (Tiên Hải)



viên mới ra trường được trở về cống hiến cho quê hương; có giải pháp đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đoàn, cán bộ trẻ, từ đó tạo cho họ có điều kiện được rèn luyện, cống hiến, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi cũng mong cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, định hướng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, phấn đấu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

**NHÓM PHỎNG VIÊN**

# Sức lan tỏa từ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh lan tỏa mạnh mẽ, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.



Công an xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) và tổ tự quản an ninh trật tự và an toàn giao thông thôn Đông Kỳ lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Là một trong những hộ kinh doanh ở khu vực ngã tư Kênh, thôn Đông Kỳ, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), bà Nguyễn Thị Liên đã quen với hình ảnh các thành viên tổ tự quản an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông của thôn hàng ngày đi tuần tra, nhắc nhở bà con không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bà Liên chia sẻ: Nhờ có tổ tự quản mà ANTT ở khu vực này được bảo đảm, nhân dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Với lợi thế nằm cạnh quốc lộ 10, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc nhưng những năm trước đây khu vực ngã tư Kênh lại là điểm đen về tai nạn giao thông và phức tạp về ANTT. Năm 2008, Công an xã Đông Hải đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập mô hình tổ tự quản ANTT và an toàn giao thông thôn Đông Kỳ. 12 năm qua, tổ tự quản duy trì hoạt động hiệu quả với 26 thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Ông Bùi Khắc Ca, tổ trưởng cho biết: Tổ tự quản ANTT và an toàn giao thông của thôn thường xuyên phối hợp với Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên vận động, đôn đốc người dân nghiêm chỉnh thực hiện Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật; tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn, xích mích tại các gia đình, trong khu dân cư. Khi có tai nạn hoặc va chạm giao thông xảy ra, chúng tôi kịp thời tham gia sơ cứu, bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Từ hiệu quả của tổ tự quản ANTT



Hội Cựu chiến binh xã Thống Nhất (Hưng Hà) tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự.

và an toàn giao thông thôn Đông Kỳ, đến nay Công an xã Đông Hải đã tham mưu địa phương xây dựng 10 tổ tự quản ANTT và an toàn giao thông với từ 20 - 25 thành viên/tổ. Thượng úy Dương Thanh Tân, Trưởng Công an xã Đông Hải khẳng định: Thông qua các tổ tự quản ANTT và an toàn giao thông, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Đông Hải đã lan tỏa đến tận cơ sở. Trong những năm qua, các tổ tự quản đã cung cấp cho lực lượng công an xã, công an huyện hàng nghìn nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, nhờ đó ANTT ở địa phương được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu như ở Đông Hải cũng như các xã, phường, thị trấn, các tổ, đội tự quản là "cánh tay nối dài", là "tai mắt" của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT thì đối với các doanh nghiệp việc xây dựng mô hình tự quản ANTT cũng là giải pháp góp phần bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động sản xuất và tài sản của doanh nghiệp. Mới đây, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao đã ra mắt mô hình tự quản ANTT. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Để bảo đảm an toàn, an ninh doanh nghiệp và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, Công ty đã thành lập phòng an ninh thực hiện nhiệm vụ bảo

Ảnh tư liệu

dảm ANTT, phòng, chống thiên tai, cháy, nổ và an toàn giao thông tại các chi nhánh. Hiện nay, tổ tự quản của Công ty với 200 thành viên được đào tạo, huấn luyện bài bản nhằm phối hợp tốt với lực lượng an ninh tại các khu, cụm công nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng, chống thiên tai, cháy, nổ...

Cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, 5 năm qua, Công an tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tạo sức lan tỏa rộng rãi của phong trào nhằm phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát và vai trò của nhân dân trong công tác "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phát hiện, tố giác tội phạm". Toàn tỉnh hiện có 1.793 mô hình tự quản ở 100% xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp. Đây đều là những mô hình điển hình có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, là điểm nhấn của Công an tỉnh trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Có được kết quả đó, thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Công an tỉnh đã xây dựng và duy trì được nhiều mô hình tự quản tại cơ sở rất thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều địa phương, đơn vị đã xuất hiện các mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...

Với những nội dung cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhờ vậy, lực lượng công an đã được nhân dân phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai ngăn chặn, giải quyết kịp thời. 5 năm qua, lực lượng công an trong tỉnh đã tiếp nhận hàng nghìn tin báo tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trung bình của các năm luôn đạt trên 91%. Lực lượng công an đã đấu tranh, điều tra, khám phá hơn 3.600 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, xử lý 316 vụ, bắt 377 đối tượng xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; triệt phá 56 đường dây, 219 tụ điểm phức tạp, bắt giữ, khởi tố 1.633 vụ, 1.810 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt, vận động đầu thú 390 đối tượng trộm cắp. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt gần 92%; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại pháo và nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. 8 năm qua Thái Bình không để xảy ra đốt pháo trong đêm giao thừa.

**TẮT ĐẠT**

# Đỗ Quý - dòng họ học tập tiêu biểu

Tinh thần hiếu học của những người con, người cháu dòng họ Đỗ Quý, xã Đông Cường (Đông Hưng) được duy trì qua các thế hệ. Dù hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cho con em học hành đến nơi đến chốn. Nhờ trọng việc học, kiến thức được mở mang, nhiều người trong dòng họ đã trở thành những cán bộ mẫn cán, công tác tại các cơ quan trọng và ngoài tỉnh, góp công sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Đỗ Quý là một trong những dòng họ lớn với gần 100 gia đình sống tại quê hương và trên 90 gia đình sống trên mọi miền Tổ quốc. Từ xưa, phong trào học tập của dòng họ luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Đến đầu thế kỷ XX, trong khi xã hội chưa có nhiều trường, lớp cho con trẻ học hành thì các cụ trong dòng họ đã dành ruộng "học điền" để mời thầy về dạy chữ cho con cháu. Tuy nhiên, phải đến năm 2015 thì phong trào khuyến học, khuyến tài của dòng họ mới có bước phát triển vượt bậc. Ông Đỗ Quý Mạnh, trưởng ban khuyến học dòng họ cho biết: Sau khi có Đề án 281 của Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", ban khuyến học dòng họ chúng tôi bổ sung và triển khai thực hiện các tiêu chí; tham mưu với hội đồng gia tộc đưa công tác khuyến học dòng họ ở điều 13 trong tộc ước gia tộc họ Đỗ Quý đồng thời phát cho mỗi gia đình trong dòng họ cuốn tiêu chí về gia đình học tập để khuyến

khích phong trào khuyến học của các gia đình. Bên cạnh đó, các pa nô, áp phích về các tiêu chí gia đình học tập, dòng họ học tập cũng được treo trang trọng trong tư tưởng để mọi người dễ quan sát, từ đó thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền. Hàng năm tổ chức cho các gia đình trong dòng họ đăng ký gia đình học tập, đồng cuối năm ban khuyến học dòng họ tổ chức đánh giá, bình xét và đề

nghị Hội Khuyến học xã Đông Cường công nhận cho từng gia đình.

Xác định nguồn quỹ khuyến học là yếu tố nòng cốt để phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, những năm qua, ban khuyến học dòng họ Đỗ Quý đã tập trung vào 4 nhóm đối tượng để vận động đóng góp, xây dựng quỹ khuyến học gồm: những người cao tuổi có tâm huyết trong dòng họ; những người trong dòng



Ông Đỗ Quý Mạnh, trưởng ban khuyến học dòng họ Đỗ Quý cùng các cháu ôn lại truyền thống hiếu học của dòng họ.

họ công tác tại địa phương; những người thành đạt; những gia đình có con học giỏi được khen thưởng. Ông Đỗ Quý Mạnh cho biết thêm: Quỹ khuyến học chúng tôi chỉ dùng để chi cho công tác khuyến học. Việc tuyên truyền, vận động quyên góp, ủng hộ quỹ diễn ra thường xuyên trong năm nhưng thời điểm tập trung là ngày giỗ họ. Việc quản lý và sử dụng quỹ bảo đảm công khai, minh bạch, qua đó tạo được lòng tin của mọi người trong dòng họ, số người tham gia ủng hộ quỹ ngày càng tăng. Nếu như năm 2016 tổng số quỹ mới đạt 87 triệu đồng thì đến nay đã tăng lên 270 triệu đồng. 5 năm qua, ban khuyến học dòng họ đã khen thưởng 239 lượt con, cháu đồng thời vinh danh 1 phó giáo sư, 1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ.

Nhắc đến dòng họ Đỗ Quý, người dân trong xã Đông Cường không chỉ biết đến với truyền thống hiếu học mà còn khâm phục ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế, đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Điển hình như gia đình ông Đỗ Quý Hải (Hà Nội) ủng hộ 2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa xã Đông Cường và trên 100 triệu đồng để xây dựng đường giao thông cho thôn Xuân Thọ. Dòng họ Đỗ Quý nhiều lần được Hội Khuyến học tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng tặng giấy khen vì những thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Đây là mô hình dòng họ học tập mà xã Đông Cường tích cực tuyên truyền để nhân rộng hơn nữa, góp phần phát triển phong trào xây dựng xã hội học tập trên quê hương.

**ĐẶNG ANH**

## Giới thiệu cuốn sách "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều" tập 5

Hội Kiều học Thái Bình giới thiệu cuốn sách "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều" tập 5 nhân kỷ niệm 255 năm ngày sinh (1765 - 2020), 200 năm ngày mất (1820 - 2020) đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du.

Cuốn sách "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều" tập 5 với tổng số 90 bài viết, trong đó có 35 bài văn xuôi, 45 bài thơ và một số bài nghiên cứu được công bố trong hội thảo Nguyễn Du và Truyện Kiều diễn ra tháng 8/2018 tại huyện Quỳnh Phụ.

Sinh thời, Nguyễn Du có 10 năm (1786 - 1796) nương náu, ẩn dật tại Thái Bình - khoảng thời gian mà ông gọi là "Thập tải phong trần". Trong khoảng thời gian ấy, Nguyễn Du được sự nuôi nấng, đùm bọc của dòng họ Đoàn Nguyễn và nông dân, phú hào nơi miền quê nghĩa tình. Cuộc sống và tâm sự của Nguyễn Du trên mảnh đất Thái Bình đã được phản ánh sâu sắc, trung thực qua nhiều tác phẩm.

Bộ sách 5 tập "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều" với bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, hội viên Hội Kiều học Thái Bình là những căn cứ để làm rõ hơn "mười năm giỗ bụi" của Nguyễn Du ở Thái Bình.

## Liên hoan PTTT Thái Bình lần thứ VII

Đài PTTT Thái Bình vừa tổ chức trao giải cho những tác phẩm xuất sắc tham dự liên hoan PTTT Thái Bình lần thứ VII, năm 2020.

Liên hoan PTTT năm nay thu hút 99 tác phẩm dự thi, thuộc các thể loại phóng sự, gương người tốt, việc tốt, đề tài xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới và chương trình thi sự tổng hợp, trong đó 55 tác phẩm truyền hình, 44 tác phẩm phát thanh.

Các tác phẩm tham dự liên hoan PTTT Thái Bình lần thứ VII đã phản ánh khá đầy đủ, phong phú nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội qua những đề tài như: nông dân bỏ ruộng hoang, liên kết bao tiêu nông sản, an toàn vệ sinh thực phẩm công trường học... Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 8 giải nhất, 14 giải nhì, 14 giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc thuộc 8 thể loại dự thi.

**TÙ ANH**